

ยางมิชลินไพรม่าชี เอสยูวี - MICHELIN Primacy SUV

SUV สมรรถนะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับรถเอสยูวี



ยางมิชลินไพรม่าชี เอสยูวี - MICHELIN Primacy SUV
สมรรถนะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับรถเอสยูวี

มั่นใจยางมิชลินไพรม่าชี เอสยูวี ใหม่ ให้คุณและคนที่คุณรักขับได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

มิชลินพัฒนายางใหม่ล่าสุดสำหรับรถเอสยูวี มิชลิน ไพรม่าชี เอสยูวี เพิ่มความปลอดภัยจากการควบคุมรถและเบรกได้แม่นยำ ป้องกันการลื่นไถลบนถนนเปียกได้ดีเยี่ยม ตอบโจทย์การใช้งานรถเอสยูวีในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

มร. อเล็กซองด์ อองนียง ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถปิกอัพ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เปิดเผยว่า “ตลาดรถเอสยูวีในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนแบ่งตลาดรถเอสยูวีมีเพียง 7% แต่ในปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดถึง 13% ของยอดจำหน่ายรถยนต์ทั้งหมด (แหล่งที่มา : Global insight) เช่นเดียวกับตลาดยางของรถเอสยูวีก็มีแนวโน้มเติบโตเช่นกัน ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าโดยมิชลินพบว่า ในปี 2558 ส่วนแบ่งตลาดรวมของยางสำหรับรถเอสยูวีเท่ากับ 17.3% เมื่อเทียบรวมกับยางรถยนต์นั่งและยางสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอยู่ในช่วง 4.9% ต่อปี ต่อเนื่องไปอีกในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า

ด้วยอัตราการเติบโตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังกล่าว มิชลินจึงได้ต่อยอดพัฒนายางที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับรถเอสยูวีโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มผู้ใช้รถเอสยูวี”

เจ้าของรถเอสยูวีส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการเลือกคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของรถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS, แอร์แบ็ก หรือ ระบบแทรกชั่นคอนโทรล แต่บ่อยครั้ง ยางซึ่งมีบทบาทสำคัญมักถูกมองข้ามไป ทั้งนี้ ยางรถยนต์เป็นจุดสัมผัสเพียงจุดเดียวที่เชื่อมระหว่างรถกับถนนเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ยางที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรก ที่จะเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและความนุ่มสบายให้กับผู้ขับขี่

ผิวสัมผัสระหว่างยางและพื้นถนนมีขนาดใกล้เคียงกับโปสการ์ดเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดเล็กเมื่อพิจารณา

ถึงภาระหน้าที่ที่ย่างต้องรับ ไม่ว่าจะเป็นการรับน้ำหนักทั้งหมดของรถเอาไว้ การถ่ายทอดแรงขับเคลื่อน รับแรงจากการเบรค รองรับการกระแทกรวมทั้งแรงบิดขณะการเลี้ยวบนพื้นผิวถนน ด้วยเหตุนี้ยางจึงควรที่จะได้รับการจัดให้อยู่ในความสำคัญลำดับต้นๆ เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยของรถยนต์

มิชลิน ไพรมาซี เอสยูวี เป็นยางที่ตั้งใจออกแบบมาสำหรับรถเอสยูวีโดยตรง โดยได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพถนนและสภาพอากาศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับเจ้าของรถเอสยูวีและครอบครัว

มร.อเล็กซองด์ อองนียง กล่าวว่า “มิชลินฟังเสียงจากเจ้าของรถเอสยูวีจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ขับขี่รถเอสยูวีเหล่านี้เลือกใช้รถเอสยูวีเพราะต้องการความปลอดภัยที่มากกว่าสำหรับตัวเองและครอบครัว ทั้งในการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล รถเอสยูวีมีขนาดใหญ่กว่า แข็งแกร่งกว่า ทักษะวิสัยในการขับขี่ดีกว่า และมีห้องโดยสารใหญ่กว่า แต่ในขณะเดียวกัน การควบคุมการขับขี่และเบรคก็มีความยากกว่า โดยเฉพาะบนถนนเปียก ดังนั้นยาง มิชลินไพรม่าซี เอสยูวี จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น โดยให้ความปลอดภัยสูงสุด เพื่อปกป้องผู้ขับขี่และครอบครัว”

สมรรถนะด้านความปลอดภัยที่เหนือกว่า:

- ระยะเบรคบนถนนเปียกที่สั้นกว่าถึง 2.1 เมตร 1
- การเข้าโค้งบนถนนเปียกดีขึ้น 10% 2
- ระยะเบรคบนถนนแห้งที่สั้นกว่าถึง 1.6 เมตร 3

ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้ยาง มิชลินไพรม่าซี เอสยูวี สามารถทำให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยและราบรื่นยิ่งกว่า ด้วยสมรรถนะที่มิชลินทำได้ครบถ้วน หรือ MICHELIN Total Performance จึงทำให้สามารถจะบรรลุถึงสมรรถนะเหล่านี้โดยที่ไม่สูญเสียสมรรถนะด้านใดด้านหนึ่งไป

พบกับมิชลิน ไพรมาซี เอสยูวีใหม่ รวม 9 ขนาด ตั้งแต่ 15-18 นิ้ว ได้ที่ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรไทร์พลัส และผู้แทนจำหน่ายกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ ในราคาเริ่มต้นเส้นละ 3,650 บาท